

TRẦN TRỌNG GIỚI THIỆU TẠP CHÍ, SÁCH CHUYÊN KHOA

Tháng 02/2025

STT	Tên sách tham khảo	Mã sách	Kết cấu sách tham khảo	Nội dung tóm tắt
01	Tư tưởng HCM về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với ND và vận dụng vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở VN hiện nay		<p>Cuốn sách này gồm 3 chương</p> <p>Chương 1: Tư tưởng HCM về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân</p> <p>Chương 2: Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với ND trong hoạt động của các cơ quan hành chính NN ở nước ta theo Tư tưởng HCM- thực trạng và những vấn đề đặt ra</p> <p>Chương 3: Phương hướng và giải pháp tiếp tục vận dụng tư tưởng HCM về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với ND vào hoạt động của các cơ quan hành chính NN ở nước ta thời gian tới.</p>	<p>Kế thừa quan điểm “quần chúng là người làm nên lịch sử” của chủ nghĩa Mác-Leenin và truyền thống “thân dân” của các bậc minh quân trong lịch sử dân tộc, HCM đã XD một hệ thống quan điểm sâu sắc, toàn diện và ra sức thực hành trong thực tế mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với ND. Người không chỉ luận giải sự gắn kết hữu cơ giữa Đảng và dân dưới nhiều góc độ mà còn đề ra hệ thống giải pháp KH nhằm củng cố mối quan hệ.</p> <p>Tư tưởng HCM về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với ND sự gợi mở những phương hướng và giải pháp để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn phong phú của đất nước hôm nay. Tư tưởng đó thấm thấu trong mọi chủ trương, chính sách của Đảng và NN, nhất là các cơ quan hành chính NN, biến tư tưởng đó thành hành động cách mạng của mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị nói chung, các cơ quan hành chính NN nói riêng.</p>
02	Nâng cao trách nhiệm nêu gương		<p>Cuốn sách này gồm 3 chương:</p> <p>Chương 1: Một số vấn đề LL và</p>	<p>Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò của cán bộ trong sự nghiệp CM. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công</p>

	<p>của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống,” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ở các tỉnh, thành đông nam bộ hiện nay</p>		<p>thực tiễn về nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” ở các tỉnh, thành đông nam bộ</p> <p>Chương 2: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ LĐ, QL cấp huyện nhằm phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các tỉnh, thành đông nam bộ, thực trạng và nguyên nhân, vấn đề đặt ra.</p> <p>Chương3: Phương hướng và những giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ LĐ, QL cấp huyện nhằm phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các tỉnh, thành đông nam bộ.</p>	<p>việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” thấm nhuần tư tưởng HCM, ĐCS, VN đã nhiều lần khẳng định vai trò của cán bộ, NQ 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của hội nghị lần thứ 7, BCH, TW XII xác định. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của CM; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác XD Đảng và hệ thống chính trị.</p> <p>Chính vì vậy, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện nhằm phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ở các tỉnh thành đông nam bộ hiện nay là vấn đề quan trọng, hết sức cần thiết, vừa góp phần phát huy thành tựu, giải quyết những khó khăn, bất cập trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài cho phát triển đông nam bộ.</p>
<p>03</p>	<p>Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột</p>		<p>Cuốn sách này gồm 4 phần:</p> <p>Phần 1: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định</p>	<p>Những kết quả, thành tựu đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt, nhanh nhạy, kịp thời của Ban chấp hành TW, Bộ chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu</p>

	<p>phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.</p>		<p>hướng XHCN.</p> <p>Phần 2: Xây dựng chính đôn Đảng là nghiêm vụ then chốt.</p> <p>Phần 3: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.</p> <p>Phần 4: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.</p>	<p>là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự đoàn kết nhất trí, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị; truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ., đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.</p> <p>Nhằm giúp cán bộ đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ về sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, trên cơ sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.</p> <p>Cuốn sách này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, trách nhiệm, sâu sát và tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các ngành, các lĩnh vực, các vấn đề, các nhiệm vụ. Sự định hướng mang tầm chiến lược đó là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo ra bước đột phá nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.</p>
<p>04</p>	<p>Xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng</p>		<p>Cuốn sách này gồm 4 phần:</p> <p>Phần 1: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN.</p> <p>Phần 2: Xây dựng chính đôn Đảng là nghiêm vụ then chốt.</p> <p>Phần 3: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.</p>	<p>Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư cho thấy sự chỉ đạo, sát sao, tâm huyết của người đứng đầu Đảng với các vấn đề quan trọng của đất nước trong năm 2023- năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng chí phân tích cụ thể những hạn chế, yếu kém và chỉ ra nguyên nhân, gợi mở những phương hướng, nhiệm vụ để các ngành, các cấp, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị xây dựng chương trình hành động cụ thể, mục tiêu phấn đấu của ngành, đơn vị, địa phương mình, chung sức, đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa; phát huy tinh thần sáng tạo, vai trò, trách nhiệm của mỗi người, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.</p> <p>Cuốn sách này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, mang tầm chiến</p>

			Phần 4: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển	lược của người đứng đầu Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, song cũng rất sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm và tâm huyết cùng với sự định hướng, gợi mở các giải pháp cụ thể của đồng chí đối với các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, sự lãnh đạo, định hướng đó là động lực quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm tạo ra bước đột phá, đưa đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trân trọng thông báo tới bạn đọc!